

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020**

-----

- Kính gửi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

I. Kết quả hoạt động năm 2019 của Hội Thơ viên Việt Nam.

1. Công tác tiếp hợp trí thức, thúc đẩy các chức năng, nhiệm vụ của Đoàn; pháp luật của Nhà nước và công tác thơ viên.

Năm 2019, Hội Thơ viên Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện các Chức năng, Nhiệm vụ của Đoàn; pháp luật của Nhà nước và công tác thơ viên. Các Chi hội-Liên Chi hội thành viên trực thuộc Hội đã chủ động triển khai thực hiện các văn bản pháp quy của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và công tác thơ viên (bằng các hình thức: tuyên truyền, phổ biến thông tin; triển lãm sách báo-tạp chí, tập huấn, hội nghị, hội thảo-hội thi...); đồng thời Hội Thơ viên VN đã tham gia góp ý Dự thảo các Thông tư, Quy chế của Bộ VH-TT-DL; của các Bộ, ngành Trung ương và công tác thơ viên-trong đó đặc biệt chú ý đóng góp ý kiến trong BCH đã tham gia góp ý Dự thảo Luật Thơ viên qua các lần thảo luận; tham gia Hội nghị góp ý kiến Dự thảo Luật Thơ viên (do Ủy ban VHGD-TTNNĐ Quốc hội tổ chức vào cuối tháng 7/2019 tại 3 miền Bắc-Trung-Nam). Cuối năm 2019, Hội Thơ viên Việt Nam đã phối hợp

chức để các Chi hội thành viên triển khai mạnh mẽ các hoạt động thông tin, truyền truyền, trong đó có các cuộc trưng bày, triển lãm sách, báo, tài liệu và nhất là tổ chức Ngày hội Sách và văn hóa đọc (21.4) trên nhiều địa bàn, khu dân cư tại Trung ương đến các địa phương (Độc lập năm 2019, Chính phủ đã tổ chức mừng kết 5 năm Ngày sách Việt Nam), đã thu hút hàng chục ngàn, hàng triệu độc giả và nhân dân các nước tham dự. Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, là dịp để bản đọc và nhân dân tiếp cận thông tin, tri thức và nhu cầu chuyển đổi, đổi mới chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Chính phủ; đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Về hoạt động ngày sách VN năm 2019, các đ/c Lãnh đạo Hội Thơ viên VN đã đi đầu các đơn vị như: 5 năm Ngày sách VN tại Công viên Thống nhất, Thơ viên Quốc gia VN, Thơ viên TW Quân đội, Thơ viên Bộ Công an, các thơ viên: Trường Địch học Luật Hà Nội, Bộ Tư Pháp và 1 số đơn vị địa phương: TP. Hội Phòng, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Hà Nam; tỉnh Ninh Bình v.v....

## 2. Về công tác tổ chức, bộ máy và phát triển hội viên.

- Về công tác tổ chức-nhân sự của Hội: Tại Hội nghị BCH lần thứ 7 Hội Thơ viên VN tại tỉnh Ninh Thuận, các đ/c biên đã cho ý kiến biên quy định, nhất trí 100% đồng ý với các đề xuất hợp sau: 01 ủy viên BTV Hội, Phó Chủ tịch Hội có Đề nghị xin thôi không tham gia BCH Hội khóa III: đó là đ/c Nguyễn Chí Bính, Phó Chủ tịch Trung ương Cục CS vọt chết, trạng thất bại và đổi chủ tịch (Bộ GD&ĐT); do chuyển công tác khác; bổ sung 01 đồng chí tham gia BTV, Phó Chủ tịch Hội (nhiệm kỳ 2016-2021), Đó là đ/c Phạm Văn Sinh- Phó Chủ tịch Trung ương Cục CS vọt chết, trạng thất bại và đổi chủ tịch (Bộ GD&ĐT); Ban Thường vụ Trung ương Hội Thơ viên VN đã có Quyết định về 2 trường hợp này.

- Về phát triển hội viên mới, năm 2019, Hội Thơ viên VN đã kết nạp 03 Chi hội thơ viên mới, đó là: Chi hội Thơ viên Viên Hán-Nôm; Chi hội Thơ viên Học viên Dân tộc; Chi hội Thơ viên Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (tổng số 89 hội viên); Nâng tổng số hội viên của Hội Thơ viên VN đến cuối năm 2019 là: 5.892 người (gồm có: 338 Chi hội & Liên Chi hội; Hội viên cá nhân là 5.892 người).

Xem chi tiết [\[tại đây\]](#)